

แผนงานโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เบื้องต้น
เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			62	62	62	62	62	62	62	62	62
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บท.			↔						
2	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คค.	↔								
3	โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่กรมธนารักษ์	บท.					↔				
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เลขานุการมีอาชีพ	บท.				↔					
5	โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติด้านกฎหมาย"	กม.		↔		↔		↔		↔	
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บท.			↔						
7	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บท.		↔							
8	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างจิตสำนึก รักษา พัฒนา เห็นคุณค่าทรัพย์สินทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (CSR of Treasury Department)"	บท.		↔							
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสุขภาพ "Smart TRD Fit & Firm" ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บท.	↔				↔				
10	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	บท.						↔			↔
11	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษา ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ User Awareness Training	สท.		↔							
12	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร "กรมธนารักษ์คุณธรรม"	บท.					↔		↔		↔
13	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์"	บท.									↔
14	ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก หน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฯ	บท.	↔								↔
การศึกษาดูงานต่างประเทศ											
15	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดผลตอบแทนจากการให้เช่าทรัพย์สินของรัฐในธุรกิจแต่ละประเภท รุ่น 2"	พธ.		↔				↔			
16	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารและพัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์"	ปท.					↔				
17	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ (Property Valuation for Public Sector)"	ปท.				↔			↔		
18	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการประเมินราคาที่ดิน	ปท.						↔			
19	หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตามภารกิจของกรมธนารักษ์	บท.					↔				
20	หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการภาครัฐ	สท.		↔							